
 
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2566 
วันพุธที ่19 กรกฎาคม 2566  

ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.15 น. 

 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
และนายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายเอกกวิน  
โชคประสพรวย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทุกมิติทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร   
  1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
3.1 กระทู้ถามสดของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอทราบการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับดินที่ได้จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ  
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) 

3.2 กระทู้ถามสดของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เรื่อง เสาสัญญาณไฟจราจร
ควบคุม ช่องทางเดินรถกีดขวางทางเดินเท้าในพ้ืนที่เขตห้วยขวาง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
7.4 ญัตติของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงรูปแบบ

และตรวจสอบการติดตั้งป้ายจราจรและป้ายอ่ืน ๆ บนทางเท้า เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ทางเท้าให้มีประสิทธิภาพ 

7.5 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวางแผน
โครงการเพื่อพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ริมคลองทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร 

7.6 ญัตติของนายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและมีความพร้อม
ต่อการเรียนการสอนของครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

- ที่ประชุมรับทราบ 
 
2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) 

ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที ่5 ตุลาคม 2565 
       - ทีป่ระชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
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3. กระทู้ถาม 
3.1 กระทู้ถามสดของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอทราบการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับดินที่ได้จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
       - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

3.2 กระทู้ถามสดของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เรื่อง เสาสัญญาณไฟจราจรควบคุม 
ช่องทางเดินรถกีดขวางทางเดินเท้าในพ้ืนทีเ่ขตห้วยขวาง 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 
4. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1 รายงานผลงานของคณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา 
- ทีป่ระชุมรับทราบ  
4.2 รายงานผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ 
- ที่ประชุมรับทราบ  
4.3 รายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
- ที่ประชุมรับทราบ  
4.4 รายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง  
- ที่ประชุมรับทราบ  
4.5 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสนับสนุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพ่ือพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม 
- ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของ

คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระท่ีสาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
4.6 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อพิจารณา  

ในวาระที่สองและวาระที่สาม 
- ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของ

คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระท่ีสาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
5. เรื่องท่ีเสนอใหม ่

5.1 ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา  
แนวทางการเยียวยาผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน 

- ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
5.2 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา

หลักสูตรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ผ้าอนามัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
- ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมต่อไป

ตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
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5.3 ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่เฝ้าระวัง และพ้ืนที่ชายขอบของ
กรุงเทพมหานคร 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา 
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 

5.4 ญัตติของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงรูปแบบ 
และตรวจสอบการติดตั้งป้ายจราจรและป้ายอื่น ๆ บนทางเท้า เพ่ือยกระดับคุณภาพทางเท้าให้มีประสิทธิภาพ 

- ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
5.5 ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวางแผนโครงการ 

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ริมคลองทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร 
- ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไปตามที่

เจ้าของญัตติเสนอ 
5.6 ญัตติของนายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและมีความพร้อม ต่อการเรียนการสอนของครู 
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

- ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมต่อไป
ตามท่ีผู้ชี้แจงแทนเสนอ 

5.7 ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการจัดทำ
แผนเผชิญเหตุและแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุขัดข้องกรณีต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในรถไฟฟ้า 
รางเดี่ยว (monorail) 

- ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
 

6. เรื่องอ่ืน ๆ 
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการนำเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เข้ามาปรับใช้การ

ปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบกำหนด 

(วันที่ 24 กรกฎาคม 2566) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 
 

เลิกประชุม เวลา 15.10 น. 
 

 
กลุม่งานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  

    ผู้จดัทำ  


